

NGƯỜI DÂN “SĂN” CÔNG AN csVN TRỘM DÊ

Mới đây trên nhiều trang mạng xã hội cũng như báo chí Quốc Tế, đã khuấy động công luận về vụ án liên quan đến ba sĩ quan công an csVN (một đại úy, hai thượng úy) cùng làm việc tại công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ngày 26/6/2023, cả ba lái xe đến xã An Phú cùng huyện, lựa lúc vắng người, bắn chết ba con dê của dân, nhưng chỉ bỏ vào cốp xe được hai con để chở về. Vì thường xuyên bị trộm dê, nên dân chúng địa phương tổ chức mật phục và đổ ra bắt. Sợ bị hành hung, cả ba cố thủ trong xe và được đồng đội giải cứu. Theo RFA cho biết.

Sau đó công an đã cử đại diện đến xin lỗi và thỏa thuận về chuyện bồi thường với các khổ chủ, khẳng định sẽ “xử lý nghiêm khắc”. Và cả ba tên sĩ quan công an bị sa thải khỏi ngành và khai trừ khỏi đảng.

Không ai còn xa lạ gì với lối xử án của chế độ csVN, luật pháp của họ chỉ nhằm áp đặt lên dân, còn đối với người của đảng thì luật pháp bất khả thi, hoặc cùng lắm là với mức án “bỏ túi”. Điển hình như vụ người dân trộm có mỗi con Vịt, vậy mà phải lãnh đến bảy năm tù. Công an trộm đến ba con Dê thì được cho về vườn làm người “tử tế”. Và giới hữu trách csVN còn nói rằng ba tên công an đã sử dụng súng hơi hoặc súng tự chế để săn trộm.

- Công an csVN từng sử dụng vũ khí để săn dân:

Việc công an csVN cho rằng ba tên công an đã sử dụng súng hơi hoặc súng tự chế để săn trộm. Điều này đã phơi bày sự cố tình né tránh hành vi bảo kê công an của đảng csVN, khi đã ưu tiên trang bị vũ khí cho lực lượng công an đến tận răng. Cách nay năm năm, khi được nhà nước csVN bật đèn xanh, Bộ Công an đã ban hành Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an (Thông tư 17/2018/TT-BCA), xác định sẽ từng bước trang bị đủ loại vũ khí, phương tiện quân sự cho công an tất cả các cấp. Ngoài súng ngắn, công an xã sẽ có súng hơi chuyên dùng để trấn áp, súng trường, tiểu liên. Còn công an từ cấp huyện trở lên sẽ được cấp phát trung liên, đại liên, súng phóng lựu, súng cối, súng chống tăng, lựu đạn, mìn, bom, trực thăng vũ trang....Chỉ để bảo vệ trật tự, trị an mà có quyền sử dụng công quỹ để mua sắm, trang bị đủ loại vũ khí, phương tiện quân sự dùng như trong chiến tranh.

Nhưng trong thực tế cho thấy, với sức mạnh quân sự đó, công an csVN đã sử dụng nó nhằm chỉ để can quét dân, thay vì bảo vệ trị an, yên dân, yên nước, cũng như để kiểm soát và bảo vệ Biên Giới và Lãnh Hải cùng với lực lượng quân đội. Ngược lại, người dân thấy rằng, nguyện vọng trang bị vũ khí tối tân cho công an của nhà cầm quyền csVN là

nhằm để bảo vệ đảng và tài sản của riêng họ. Điều đó được thấy rõ nhất là những trận càn quét dân của công an để cướp đất, được lan truyền rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Một ví dụ cụ thể là, hồi đầu năm 2020, công an nhân dân csVN đã tổ chức một cuộc săn dân ngay tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, gây rúng động dư luận cả trong lẫn ngoài nước, vụ bao vây rồi tấn công thôn Hoành, xã Đồng Tâm lúc rạng sáng 9/1/2020.

Mối liên hệ giữa đảng và lực lượng công an là liên hệ tương hỗ, đảng bảo kê cho công an hoành hành, công an bảo vệ cho sự an toàn của đảng. Vì vậy hành vi của ba công an săn trộm Dê là biểu hiện của tâm thế ngạo mạn, coi trời bằng vung, nên thân nhiên hành động mặc dù vẫn biết đó là hành vi phạm tội. Tâm thế như vậy là lối ứng xử phổ biến trong toàn lực lượng công an, ngay cả khi thi hành công vụ lẫn sinh hoạt thường nhật.

Ba tên công an cùng nhau lái xe đi săn trộm trong giờ làm việc, ở chỗ chỉ cách nơi làm việc chừng bảy cây số. Việc này đã phản ánh một thực trạng quá tải nhân sự trong ngành công an csVN, một guồng máy công kênh, ngân quỹ quốc gia cạn kiệt, khi phải nuôi một lực lượng công an hùng hậu, ăn không, ngồi rồi, nhàn hạ đến mức trong giờ làm việc không biết làm gì nên rủ nhau đi săn trộm Dê. Bằng chứng cho điều này là quốc hội csVN đã từng bác bỏ sự thúc hối của Bộ trưởng Công an Tô Lâm với Dự luật “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Ngân sách thì có hạn, trong khi phải gồng gánh mỗi tỉnh ít nhất từ 3000 đến 4000 công an chính quy, đó là chưa kể nhân sự của các cơ quan, các trung đoàn cảnh sát cơ động,... trực thuộc bộ này.

- Kiến ăn Cá:

Trong sự sống, không có gì là tồn tại mãi với thời gian, lúc đương thời vẫy vùng thì Kiến là mỗi ngon của Cá, nhưng đến khi tàn sức thì Cá trở thành thức ăn của Kiến. Bởi thế người ta thường nói “Cá ăn Kiến, có lúc Kiến ăn Cá” là vậy.

Qua những hình ảnh và Video được lan truyền trên các trang mạng xã hội, người ta thấy cảnh tượng dân làng phục kích, vây bắt ba tên công an cùng với tang vật. Ba tên này trong tình cảnh như thế trông hết sức thảm hại, khi mà hình ảnh của cái gọi là “chiến sĩ công an nhân dân”, nhưng trong lúc đó chẳng khác gì gương mặt của những kẻ trộm Chó, từng bị người dân cho những trận đòn thừa chết thiếu sống. Giờ đây giá trị của mỗi tên công an csVN chỉ đáng giá bằng một con Dê.

Thông thường, người dân thuộc phía thế cô, thấp cổ bé miệng, luôn bị thế lực công an đàn áp, ức hiếp, hạch sách, hành hạ... mọi điều. Nhưng đến khi họ bắt được những tên ăn trộm tài sản khờ nhọc của họ với đầy đủ chứng cứ, lúc này cho dù là được trang bị vũ khí hùng mạnh đi chăng nữa, thì điều đó cũng không còn có thể là cứu cánh cho những kẻ ăn com dân, mặc áo đảng mà lại là những tên ăn trộm, ăn cướp tài sản của dân.

Và sau 48 năm cầm quyền, nhà cầm quyền đảng csVN đã hiện nguyên hình là một nhà nước của đảng độc trị, trong đó bao gồm toàn những kẻ ăn trộm tài sản Quốc Gia, tương tự như hình ảnh của ba tên công an trộm Dê, và những kẻ đốn mạt trộm chó.

Đễ thấy rằng, lòng dân là sức mạnh của Nước, nó có thể nhấn chìm tất cả những con Thuyền trong cơn thịnh nộ, mà đối tượng của sự thịnh nộ đó chính là chiếc Thuyền đang thủng đáy đảng csVN.

Võ Mộng Tuyền

Germany

30/6/2023

P/S: *Tuyền rất hân hạnh đón nhận ý kiến đóng góp của Quý Vị. Xin vui lòng liên lạc qua trang Facebook cá nhân: Võ Mộng Tuyền.*

Trân trọng cảm ơn Quý Vị!

Link Facebook: <https://www.facebook.com/mongtruong.vuong>



*Nguồn: Internet eMail by **Trọng Dân** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, June 30, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*